

**Khám bệnh online tại đây****Hotline sức khỏe
0865.776.663****Tư vấn
Miễn phí****Bảo mật thông tin**

15 Cách chữa hẹp bao quy đầu tại nhà hiệu quả an toàn

August 26, 2021

Cách chữa hẹp bao quy đầu sao cho hiệu quả mà không dùng đến phẫu thuật hiện nay được rất nhiều cánh mày râu quan tâm. Hiện nay, rất nhiều nam giới bị hẹp bao quy đầu nhưng hầu hết mọi người không biết hẹp bao quy đầu là thế nào dẫn đến việc thăm khám muộn, điều trị không đúng cách. Căn bệnh này có nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, cuộc sống của người bệnh nên bạn cần hiểu rõ về nó để khám chữa hiệu quả.

HẸP BAO QUY ĐẦU LÀ THẾ NÀO?

Theo thống kê hẹp bao quy đầu chiếm tới 70% tỷ lệ người mắc bệnh nam khoa. Bệnh lý này có thể gặp ở nhiều đối tượng khác nhau từ trẻ nhỏ cho đến người trưởng thành. Nam giới bị hẹp bao quy đầu là thế nào? Là tình trạng da bao quy đầu không thể kéo xuống được ngay cả khi “cậu nhỏ” cương cứng.

Phần lớn trẻ sơ sinh khi sinh ra đều bị hẹp bao quy đầu và khi lớn lên quy đầu sẽ lột xuống để thực hiện chức năng thuận tiện hơn. Nếu như khi lớn da bao quy đầu không tự tuột xuống thì cần phẫu thuật cắt hẹp bao quy đầu.

NGUYÊN NHÂN GÂY RA HẸP BAO QUY ĐẦU

Bệnh hẹp bao quy đầu được gây ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể kể đến những nguyên nhân thường gặp như:

1. Bị hẹp bao quy đầu do bẩm sinh

Nhiều nam giới bị hẹp bao quy đầu từ khi còn bé, ngay từ khi sinh ra đã bị hẹp bao quy đầu. Bởi lúc này bao da quy đầu gắn với quy đầu một cách tự nhiên để bảo vệ quy đầu, tránh viêm nhiễm và tác động từ bên ngoài. Khi lớn lên, bước vào giai đoạn dậy thì thì dương vật sẽ có sự cương cứng, bao quy đầu sẽ tự tụt xuống để lộ ra quy đầu.

Nam giới từ 18 tuổi trở lên, bao quy đầu đã lột xuống và có thể quan hệ tình dục bình thường. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp nam giới có bao quy đầu bị hẹp, đầu bao quy đầu quá nhỏ.

2. Bị hẹp bao quy đầu do nguyên nhân khách quan

Dương vật bị tổn thương trong quá trình quan hệ hay lạm dụng thủ dâm quá mức sẽ làm cho dương vật bị viêm nhiễm, gây ra các sẹo xơ ở “cậu nhỏ”. Đây chính là nguyên nhân khách quan dẫn đến hẹp bao quy đầu.

3. Bị hẹp bao quy đầu do bệnh lý

Đây cũng là một nguyên nhân khá phổ biến khiến cho nam giới bị hẹp bao quy đầu. Bộ phận sinh dục bị viêm nhiễm do một số bệnh lý như viêm bao quy đầu, viêm niệu đạo,...sẽ khiến dương vật có sẹo. Đồng thời sẽ khiến bao quy đầu bị hẹp, không lột xuống được gây ra nhiều khó khăn.

Bệnh hẹp bao quy đầu là một căn bệnh nam khoa nguy hiểm, nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến quá trình xuất tinh, gây ra vô sinh hiếm muộn ở nam giới. Vậy nên khi có những dấu hiệu của bệnh thì nên đến cơ sở y tế để khám, xác định nguyên nhân và điều

trị nhanh chóng.

CÁCH CHỮA HẸP BAO QUY ĐẦU HIỆU QUẢ

Sau lúc đã biết hẹp bao quy đầu mang tác động gì không thì điều mà người bệnh lo âu tiếp theo là chữa bằng phương pháp nào. Theo các Bác sĩ chuyên khoa, hẹp bao quy đầu là 1 bệnh lý nam khoa bình thường và mang thể chữa khỏi hoàn toàn. Ngày nay, với khá đa dạng phương pháp chữa hẹp bao quy đầu khác nhau. Mỗi phương pháp lại có điểm mạnh riêng của mình.

Sau đây sẽ là 1 số phương pháp chữa hẹp bao quy đầu đang được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay.

1. Phương pháp chữa hẹp bao quy đầu nong bao quy đầu

Nong bao quy đầu là trong khoảng chỉ việc khiến cho rộng bao quy đầu cho bé để khiến vệ sinh và giúp bé đi tiểu tiện lợi hơn. Cách này chỉ phù hợp sở hữu trẻ nhỏ. Nếu như trẻ dưới 2 tuổi bị hẹp bao quy đầu sinh lý thì bác mẹ cần tuột nhẹ bao quy đầu về phía sau để bé đi tiểu tiện dụng hơn.

Tuy nhiên, ví như trạng thái của bé quá nặng, bác mẹ nên đưa bé tới bệnh viện. Một số trẻ mang bao quy đầu quá hẹp thì lúc nong có thể bao quy đầu của bé sẽ rướm máu và đau phổ biến hơn.

Một số biến chứng khi nong bao quy đầu mà bệnh nhân có thể gặp phải là: chảy máu hoặc thắt nghẹt bao quy đầu,...

2. Cách chữa hẹp bao quy đầu bằng thuốc bôi

Đối với hẹp bao quy đầu, trên thị phần ngày nay cũng có một số loại thuốc bôi để hỗ trợ chữa trị căn bệnh này. Theo các chuyên gia nam khoa giàu kinh nghiệm, thuốc mỡ bôi mang tác dụng làm mỏng, căng da bao quy đầu. Nó sở hữu tác dụng giúp lớp da này thuận lợi co giãn hơn để thực hiện việc nong bao quy đầu đạt hiệu quả nhanh chóng.

Các loại thuốc được giới thiệu với các lời có cánh như “bôi là tuột”, “tác dụng nhanh”, “tác dụng tức thì”... nhưng hiệu quả tình sự của các loại thuốc thì chưa người nào với thể kiểm chứng được rõ ràng.

Lời khuyên: cách chữa hẹp bao quy đầu bằng thuốc thường ko được ưa chuộng dùng. Bệnh nhân không nên tự ý sắm thuốc trôi nổi trên thị phần về tự tiêu dùng.

Đã với toàn bộ người gặp phải biến chứng lở loét, sưng rai cá, viêm nhiễm, hoại tử dương vật vì dùng bí quyết chữa hẹp bao quy đầu này.

3. Cách chữa hẹp bao quy đầu bằng cách cắt bao quy đầu

Cắt bao quy đầu được xem là cách thức điều trị tối ưu nhất đối với bệnh hẹp bao quy đầu. Đây là 1 thủ thuật ngoại khoa đơn giản nhằm cắt bỏ phần da bọc ở phía đầu dương vật. Bí quyết chữa hẹp bao quy đầu này được hỗ hết nam giới chọn lựa bởi những ích lợi nó mang đến. Thời kì thực hiện thủ thuật ngắn, chỉ khoảng 15 20 phút, sau đó bệnh nhân có thể về nhà.

Thường ngày, giải phẫu cắt hẹp bao quy đầu sẽ được thực hiện theo các bước cơ bản sau:

Bước 1: khám lâm sàng

Trước hết, các chuyên gia y tế sẽ thăm khám, rà soát phòng ban sinh dục của phái mạnh. Nhận định xem dương vật hay bao quy đầu mang dấu hiệu viêm nhiễm gì không. Hiện trạng hẹp bao quy đầu như thế nào, bán hẹp hay hẹp toàn phần.

Bước 2: giải phẫu cắt bao quy đầu

Bác sĩ tiến hành vệ sinh sạch sẽ dương vật, bao quy đầu bằng muối sinh lý.

Nam giới sẽ được gây tê vào phần tĩnh mạch ở bao quy đầu.

Chuyên gia dùng kim y tế để kéo căng và mở rộng bao quy đầu. Tiếp tục vệ sinh sạch sẽ vùng da vừa tách ra.

Bác sĩ tiến hành đánh dấu ngừng điểm cắt bao quy đầu.

Thực hiện việc cắt da bao quy đầu dựa trên điểm cắt đã đánh dấu.

Sau lúc cắt xong, tiêu dùng chỉ tự tiêu để khâu lại vết cắt. Chung cục tiêu dùng gạc y tế để băng gạc lại vết thương.

Bước 3: trông nom sau giải phẫu cắt hẹp bao quy đầu

Người bệnh được di chuyển tới phòng hậu phẫu để chăm sóc và theo dõi. Sau khoảng 30 phút giả dụ trạng thái ổn định thì với thể ra về. Bác sĩ sẽ kê một số thuốc giảm đau, kháng viêm và chỉ dẫn người bệnh cách vệ sinh vết cắt đúng bí quyết.

ĐIỀU TRỊ HẸP BAO QUY ĐẦU Ở PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÀNH ĐÔ BẮC NINH

Với những thông tin trên các bạn đã hiểu hẹp bao quy đầu là thế nào, đã biết được tác hại và cách chữa trị của bệnh. Nhưng để

cách chữa trị này mang đến hiệu quả cao nhất, điều trị ko tái phát với chi phí hợp lý thì bạn cần lưu ý địa chỉ y tế thực hiện khám chữa.

Một địa chỉ chữa hẹp bao quy đầu tốt, uy tín phải được cấp giấy phép hoạt động rõ ràng, có đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa giỏi, trang bị máy móc hiện đại, phương pháp tốt, chi phí phải chăng,...

Phòng khám đa khoa Thành Đô là một địa chỉ khám chữa hẹp bao quy đầu đáp ứng được tất cả những yếu tố trên. Đến với phòng khám bạn sẽ không phải lo lắng về chất lượng dịch vụ cũng như hiệu quả điều trị. Phòng khám đã giúp hàng nghìn bệnh nhân thoát khỏi bệnh hẹp bao quy đầu nhanh chóng.

→ Ở đây có đội ngũ y bác sĩ chuyên nam khoa ưu tú, đã từng công tác ở những bệnh viện lớn như bệnh viện Việt Đức, có tay nghề cao và kinh nghiệm lâu năm. Bác sĩ sẽ thăm khám, kiểm tra và trực tiếp thực hiện kỹ thuật thẩm mỹ bao quy đầu tiên tiến. Đảm bảo đem đến hiệu quả cao, không viêm nhiễm, không để bệnh tái phát.

→ Hệ thống máy móc, dụng cụ y tế được trang bị đầy đủ, được đặt trong phòng phẫu thuật, phòng xét nghiệm vô trùng. Hỗ trợ bác sĩ thăm khám, điều trị nhanh chóng, hiệu quả.

→ Chi phí khám chữa hẹp bao quy đầu ở phòng khám sẽ phụ thuộc vào hoạt động thăm khám, xét nghiệm và cách điều trị mà bác sĩ thực hiện. Nhưng bạn đừng lo lắng, mọi chi phí đều được công khai minh bạch, được cân đối dựa trên bảng giá niêm yết của Bộ y tế.

→ Với đội ngũ tư vấn, bác sĩ online nhiệt tình, kiến thức chuyên môn sâu, bạn có thể hiểu được hẹp bao quy đầu là thế nào để phòng tránh bệnh hiệu quả sau điều trị.

→ Cắt hẹp bao quy đầu là vấn đề nhạy cảm mà bệnh nhân không muốn người khác biết được. Vì thế phòng khám đã thực hiện chính sách bảo mật tuyệt đối mọi thông tin của bệnh nhân.

Những ưu điểm trên của phòng khám đã khiến rất nhiều bệnh nhân hài lòng và nhận xét tích cực. Vậy nên nếu có nhu cầu khám chữa hẹp bao quy đầu thì các bạn hãy nhớ đến Phòng khám đa khoa Thành Đô ở 248 Trần Hưng Đạo, Tiến An, Bắc Ninh.

Trên đây là bài viết về **cách chữa hẹp bao quy đầu**? Nếu bạn còn những câu hỏi nào thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ với các chuyên gia qua khung chat bên dưới đây để được tư vấn về bệnh hẹp bao quy đầu miễn phí



CHUYÊN GIA ĐANG TRỰC TUYẾN ONLINE

Khám bệnh online tại đây

**Hotline sức khỏe
0865.776.663**

**Tư vấn
Miễn phí**

Bảo mật thông tin

Related Posts

No items found.



CHUYÊN GIA ĐANG TRỰC TUYẾN

ONLINE

Khám bệnh online tại đây

Hotline sức khỏe

0865.776.663

**Tư vấn
Miễn phí**

Bảo mật thông tin